



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http://kpp-rsc.ricethailand.go.th e-mail:kpp_rsc.ricethailand.go.th

ข่าวกิจกรรม

ปีที่ 9 ฉบับที่ 122 ประจำเดือนกันยายน 2559



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำโดย นายถาวร จามรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพ “จิบกาแฟ แชร่ความคิด” ครั้งที่ 44 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยมี นายธานี ัญญาโภชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้พบปะสนทนาในการดำเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านต่างๆ ร่วมกัน และได้ได้พาคณะบุคคลที่ร่วมงาน เยี่ยมชมโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการ วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว “นาแปลงใหญ่” ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิชาญ เทียงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว และลักษณะประจำพันธุ์ของข้าว กข29 และกข41 และตอบคำถามปัญหาของเกษตรกรที่เข้าใช้บริการ ณ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2559

ข่าวหน้ารัฐ การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้ง ลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียก “อาการไหม้” โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะออกรวง มักพบระบาดในพื้นที่นาที่มีการปลูกข้าวต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะการปลูกโดยวิธีหว่าน นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส โรคใบหงิก และไวรัสโรคเขียวเตี้ย

การบริหารจัดการ ปลูกข้าวโดยวิธีปักดำ หรือโยนกล้า ปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดู ในแหล่งที่มีการระบาดของ และควบคุมระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์ จนถึงระยะตั้งท้อง ควบคุมน้ำในแปลงให้พอดีดินเปียก จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อตรวจพบตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น และไม่พบมวนเขียวดูดไข่ ให้ใช้สารฆ่าแมลงตามคำแนะนำ ไม่ใช้สารฆ่าแมลงที่ทำให้เกิดการเพิ่มระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก.ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	-	-	มีจำหน่ายช่วงต้นเดือนธันวาคม
กข29	-	-	มีจำหน่ายช่วงต้นเดือนธันวาคม